

การหันมาใช้ถุงผ้า หรือ ตะกร้า



ลดใช้ถุงพลาสติก แม้ว่าจะทำให้เราสะดวกขึ้นก็จริง แต่มันเป็นภัยต่อโลกอย่างมากมาย เพราะใช้เวลาย่อยสลายนานมาก ซึ่งตัวเราอาจย่อยสลายก่อนมันไปนานแล้ว เพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้ แต่ถ้าต้องใช้จริงๆก็ให้เก็บไว้เพื่อนำไปใช้ครั้งต่อไปได้อีก เวลาจ่ายตลาดก็ให้ใช้ถุงผ้า หรือตะกร้าแทน



การลด ละ เลิก การใช้กล่องโฟม



ส่งเสริมรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพโดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนโฟมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เช่น ใบตอง ใบบัว กระดาษชานอ้อย เป็นต้น

คำขวัญตำบลด้านชุมพล

ตำบลคนชายแดน

แก่นแท้วัฒนธรรมของ

จตุรรวมพลของนักรบแกร่ง

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

สืบประดตราดสีทอง

หนึ่งไม่เป็นสองทับทิมสยาม

อบต.ด้านชุมพล

ขอเชิญร่วมทำกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับวันดินโลก ได้แก่ การปลูกต้นไม้ การลดใช้ถุงพลาสติก การหันมาใช้ถุงผ้า หรือ ตะกร้า และการลด ละ เลิก การใช้กล่องโฟม โดยขอให้ลงข้อความพร้อมรูปภาพกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว และติด Hashtag ข้อความที่เกี่ยวข้องกับวันดินโลก ทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น

#ThailandWorldSoilday

#วันดินโลก

“วันดินโลก”



World Soil Day



ความหมายวันดินโลก

"วันดินโลก (World Soil Day) คือ วันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันสำคัญที่นักปฐพีวิทยาทั่วโลก ๖๐,๐๐๐ คน จะเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี ซึ่งนักปฐพีวิทยาของไทยทุกคนภาคภูมิใจ เนื่องจากวงการปฐพีวิทยานานาชาติมีฉันทานุมัติเลือกวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันดินโลก และนักปฐพีวิทยาของไทยมีส่วนร่วมในการเชิดชูพระอัจฉริยภาพ ด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดินขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

การเกิดขึ้นของ "วันดินโลก (World Soil Day)" มีความเกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Science : IUSS) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization : FAO) และองค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) จึงควรบันทึกจุดเริ่มต้นและความเป็นมาของ "วันดินโลก" เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับทราบอย่างถูกต้อง

ดินคืออะไร ?

"ดิน (soil)" ทางปฐพีวิทยา หมายถึง เทหวัตถุธรรมชาติ (natural body) ที่เกิดจากการสลายตัวของหิน และแร่ธาตุต่างๆ ผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุ ซึ่งปกคลุมผิวดินโลก อยู่เป็นชั้นบางๆ เป็นวัตถุที่ค้ำจุนการเจริญเติบโต และการทรงตัวของพืช ดินประกอบด้วย แร่ธาตุที่เป็นของแข็ง อินทรีย์วัตถุ น้ำ และอากาศ ที่มีสัดส่วนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของดิน

ความสำคัญของทรัพยากร

"ดิน" เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญทางการเกษตร เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เป็นแหล่งให้ธาตุอาหารและน้ำแก่พืช เป็นที่ยึดเกาะของรากให้พืชทรงตัวอยู่ได้และเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ยิ่งไปกว่านั้นดินยังเป็นที่มาของปัจจัยสี่ สำหรับมนุษย์ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัยซึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรมและอารยธรรมของชุมชนต่างๆ มากมาย ตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบันมนุษย์ใช้ทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร เช่น ใช้เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ทำประมง และป่าไม้ เป็นที่กักเก็บน้ำ หรือเป็นแหล่งน้ำ ตลอดจนเป็นรากฐานของเส้นทางคมนาคม และที่อยู่อาศัย เป็นต้น



กิจกรรมวันดินโลก



การปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานแนวพระราชดำริ ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ ช่วยให้การทำการเกษตรประสบความสำเร็จ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน เห็นความสำคัญของดิน



การลดใช้ถุงพลาสติก



โดยกระตุ้นให้ลดใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวัน สร้างการรับรู้ และกระตุ้นเตือนถึงภัยร้ายของถุงพลาสติกที่ทำให้เกิดโทษต่อระบบนิเวศ ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารตกค้างในดินและแหล่งน้ำ ส่งผลให้เกิดก๊าซเรือนกระจก สาเหตุที่ทำให้โลกร้อน นอกจากนี้ยังมีการเสวนาที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางดิน